

18 กุมภาพันธ์ 2537

เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
เรียน (เวียนกระทรวง ทบวง กรมและจังหวัด)

อ้างถึง (1) หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 0717/ว 1 ลงวันที่ 22 มกราคม 2534

(2) หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 0717/ว 2 ลงวันที่ 23 มกราคม 2534

(3) หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 0708.4/ว 6 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2536

ตามหนังสือที่อ้างถึง (1) แจ้งมติ ก.พ.เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยกำหนดวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในระดับ 4 ตามหนังสือที่อ้างถึง (2) กำหนดให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งที่ ก.พ.กำหนดคุณวุฒิดังกล่าว เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งระดับ 3 ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2534 ให้ดำรงตำแหน่งระดับ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2534 เป็นต้นไป และตามหนังสือที่อ้างถึง (3) กำหนดว่า การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นซึ่งเป็นตำแหน่งระดับควบ ให้ดำเนินการโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานของข้าราชการซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นมาเพื่อถือปฏิบัติความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ.ได้พิจารณาเห็นว่า ทางปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่อ้างถึง (1) และ (2) นั้น มีผลทำให้ผู้ที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยใช้วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2534 เป็นต้นมา ซึ่ง

1. ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นหลังวันที่ 1 มกราคม 2534 และ
2. วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นดังกล่าว เป็นวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งระดับ 4 ในสายงานเดียวกันกับตำแหน่งระดับ 3 ที่ผู้นั้นดำรงอยู่ ยังคงต้องปฏิบัติงานครบ 2 ปี จึงจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 4 ได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการ ก.พ.จึงมีมติอนุมัติให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 พิจารณาดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 3 ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ซึ่งมีวุฒิดังกล่าว และได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่ดำรงอยู่หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 4 ในสายงานเดียวกันนั้น โดยวิธีการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานตามแบบประเมินและการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ในหนังสือที่อ้างถึง (3) ได้ โดยให้ประเมินเพียงครั้งเดียว และให้ส่งเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 4 ได้ตั้งแต่วันที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานในตำแหน่ง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ทั้งนี้ หนังสือฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2537 เป็นต้นไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดต่าง ๆ ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ  
(ลงชื่อ) วิชาศ สิงหวิสัย  
(นายวิชาศ สิงหวิสัย)  
เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ  
ศูนย์การสอบ  
โทร. 2810505  
โทรสาร 2821828